

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๑๕/ว



ที่ว่าการอำเภอลับแล

ถนนศรีพนมมาศ อต ๕๓๑๓๐

ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล แคว้นเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๑๕/ว ๔๔๘๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๔๒๓๙

ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ว่าอำเภอลับแล ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในเขตพื้นที่ ทั้งที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ และที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ และที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรายงานสถานะ ปัญหา อุปสรรคให้กับจังหวัดทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด ผ่านทางไลน์กลุ่ม “ขยะมูลฝอย (อุดรดิตถ์)” นั้น

จังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งว่า ได้รวบรวมจำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ได้พิจารณาจัดทำแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน และเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยถือปฏิบัติตามแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดอุดรดิตถ์

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการจัดทำแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินการให้อำเภอและจังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่กำหนด ผ่านทางไลน์กลุ่ม “ขยะมูลฝอย (อุดรดิตถ์)”

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล <http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์)

นายอำเภอลับแล

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร. ๐๕๕-๔๓๒-๐๗๗

ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๔๒๓๙



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดอุตรดิตถ์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๓๙๕๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ฉบับ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในเขตพื้นที่ ทั้งที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ และที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรายงานสถานะ ปัญหา อุปสรรคให้กับจังหวัดทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด ผ่านทางไลน์กลุ่ม “ขยะมูลฝอย (อุตรดิตถ์)” นั้น

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รวบรวมจำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ได้พิจารณาจัดทำแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน และเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยถือปฏิบัติตามแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการจัดทำแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินการให้อำเภอและจังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่กำหนด ผ่านทางไลน์กลุ่ม “ขยะมูลฝอย (อุตรดิตถ์)”

/๓. ให้อำเภอ...

๓. ให้อำเภอติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒ เป็นประจำทุกเดือน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



ไลน์กลุ่ม “ขยะมูลฝอย (อุตรดิตถ์)”

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสาน นางศรัณย์ลักษณ์ ภูถาวรณ ๐๘-๘๒๘๐-๘๔๑๒

แผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อ.บ.ท.	จุดดำเนินการกำจัดขยะ	พื้นที่ (หมู่ที่/ชื่อพื้นที่/ตำบล)	ประเภทสถานที่กำจัดขยะ	ข้อมูลเบื้องต้น		ประเภทการดำเนินงาน	ความเร่งด่วนในการแก้ไข (เรียงตามความสำคัญ)	หน่วยงาน
							มีขยะ/ขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะ/ขยะมูลฝอย			
1. สถานที่กำจัดขยะที่ถูกดำเนินการ											
1	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ทต. สุพรรณบุรี	ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	บ้านกระสาบ หมู่ที่ 3 ต.สาเกต	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	112 ไร่	อ.บ.ท. ศอ.บ.ม.	1. ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน 2. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 3. ให้ความรู้แก่เกษตรกร 4. ให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ 5. ให้ความรู้แก่หน่วยงานเอกชน	ตั้งอยู่บริเวณของ อบ.ท. อยู่ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณ พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ทต. สุพรรณบุรี
2. สถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ											
1	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ทต. นูรวิดิ	บ่อทิ้งขยะ ทต. นูรวิดิ	หมู่ที่ 6 ตำบลนูรวิดิ อ.เมือง	พื้นที่สาธารณะประโยชน์	ไม่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	1. จัดหาสถานที่ตั้งใหม่ 2. ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 3. ให้ความรู้แก่เกษตรกร 4. ให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ 5. ให้ความรู้แก่หน่วยงานเอกชน	ตั้งอยู่บริเวณของ อบ.ท. อยู่ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณ พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ทต. นูรวิดิ
2	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ทต. บ้านค่านาขาม	บ่อขยะบ้านค่านาขาม	หมู่ 1 ต.บ้านค่านาขาม	ทต.บ้านค่านาขาม	10 ไร่	อ.บ.ท. ศอ.บ.ม.	1. ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 2. ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร 3. ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ 4. ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่หน่วยงานเอกชน	ตั้งอยู่บริเวณของ อบ.ท. อยู่ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณ พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ทต. บ้านค่านาขาม

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชื่อสถานที่/กิจกรรม	พื้นที่ (ไร่) / จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)	เจ้าภาพ/ผู้รับผิดชอบ	รูปแบบการจัด		ภาคี/พันธมิตร	อยู่ในกลุ่ม (Cluster/เครือข่าย)	แผนการดำเนินงาน	ความคุ้มค่า/ประโยชน์ (เชิงบวก/ลบ)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย	ผู้จัด/ผู้ดำเนินงาน						
3	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	พท. ป่าจ่า	พท. ป่าจ่า	หมู่ที่ 8 ต.ป่าจ่า	พท. ป่าจ่า	มีกลุ่ม	ไม่ถูกต้อง	10 ไร่	อันดับ 1	1. กิจกรรมชี้แจงสถานที่จัดและเตรียมพื้นที่จัดประชุมออนไลน์เรื่องจากสถานที่จัดประชุมออนไลน์ 2. ปรับปรุงระบบการจัดประชุมออนไลน์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 4. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากด้านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดประชุม	แจ้งอยู่กับบริษัทของ อบท. อยู่ภายใต้เงื่อนไข และการมีส่วนร่วมของประชาชน	พท. ป่าจ่า	
4	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	พท. ป่าจ่า	พท. ป่าจ่า	บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 7 ต.บ้านจ่า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	พท. ป่าจ่า	มีกลุ่ม	ไม่ถูกต้อง	13 ไร่	อันดับ 2	1. การจัดประชุมออนไลน์ที่ละไม่ได้ผล กระบวนการประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก 2. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 3. จัดทำวีซีดีสื่อประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จัดประชุม 4. ปรับปรุงระบบการจัดประชุมออนไลน์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 5. แจ้งผลการดำเนินงานที่จัดประชุมออนไลน์ เป็นระยะสั้นๆ จึงมีปัญหานี้จึงในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน ในเบื้องต้นได้สิ่ง รวบรวมคุณภาพงาน วิชาการ รวมถึงการจัดทำระบบป้องกัน ของข้อมูล และจัดทำระบบป้องกัน 6. เห็นความดีในการมีกลุ่มประชุมออนไลน์	แจ้งอยู่กับบริษัทของ อบท. อยู่ภายใต้เงื่อนไข ของงบประมาณ ทั้งที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	พท. ป่าจ่า	
5	อุดรธานี	บ้านดุง	บ้านดุง	พท. ป่าจ่า	หมู่ที่ 8 บ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	พท. ป่าจ่า	มีกลุ่ม	ไม่ถูกต้อง	8 ไร่	อันดับ 3	1. เห็นชอบการมีกลุ่มให้มีความเป็นเอกฉันท์ 2. ปรับปรุงระบบการจัดประชุมออนไลน์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. ก่อร่างกลุ่มออนไลน์ให้มีความเป็นเอกฉันท์	แจ้งอยู่กับบริษัทของ อบท. อยู่ภายใต้เงื่อนไข ของงบประมาณ ทั้งที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	พท. ป่าจ่า	
6	อุดรธานี	บ้านดุง	บ้านดุง	พท. ป่าจ่า	บ้านดุง หมู่ 5 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	พท. ป่าจ่า	มีกลุ่ม	ไม่ถูกต้อง	8 ไร่ 14 ตร.	อันดับ 4	1. เห็นชอบการมีกลุ่มให้มีความเป็นเอกฉันท์ 2. ปรับปรุงระบบการจัดประชุมออนไลน์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	แจ้งอยู่กับบริษัทของ อบท. อยู่ภายใต้เงื่อนไข ของงบประมาณ ทั้งที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	พท. ป่าจ่า	

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ชื่อสถานที่จัดประชุม	วันที่ (หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล)	ผู้รับผิดชอบการจัด	รูปแบบการจัด	รายชื่อผู้เข้าร่วม	ระยะเวลา	สถานที่	วัตถุประสงค์	เนื้อหาสาระ	ความถี่/จำนวน (ครั้ง/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	สุราษฎร์ธานี	บ้านดอน	อ.บด. ชัยชุมพล	ประชุมคณะกรรมการ	หมู่ที่ ๑ บ้านดอน ตำบลชัยชุมพล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	อ.บด. ชัยชุมพล	ไม่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	5 ไร่	อ.บด. คอรูน	1. ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมให้เกษตรกรชุมชนและสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำเรื่องร้องเรียนขอใบวีซ่า 3. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในบ่อขยะ 4. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 5. เสนอความดีในการมีกลุ่มขยะมูลฝอย 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะ	ครั้งเดียว	อ.บด. ชัยชุมพล	ประชุมร่วมกับทางของ อปท. อยู่ภายใต้ศรน้อยของงบประมาณ พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	
8	สุราษฎร์ธานี	พิจัย	อ.บด. ท่ามะพร้าว	ตามหาขยะ อ.บด.ท่ามะพร้าว	หมู่ที่ 10 ตำบลท่ามะพร้าว อำเภอพิจัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อ.บด.ท่ามะพร้าว	ไม่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	1 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา	อ.บด. คอรูน	1. มีข้อพิพาทที่ดินและเขตกรรมกรทางอากาศ 2. ปรับปรุงดินนาให้ใช้ระบบน้ำดื่มกินทางอากาศ 3. จัดทำมาตรการบำรุงรักษาตามแนวร่วมถึงติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และระบบควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	ครั้งเดียว	อ.บด. ท่ามะพร้าว	ขึ้นอยู่กับบริษัทของ อปท. อยู่ภายใต้ศรน้อยของงบประมาณ พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	
9	สุราษฎร์ธานี	พิจัย	อ.บด. บ้านหม้อ	ตามหาขยะอู่การรับทิ้งส่วนตำบลบ้านหม้อ	หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิจัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อ.บด.บ้านหม้อ	ไม่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	6 ไร่ 1 งาน	อ.บด. คอรูน	1. มีข้อพิพาทที่ดินและเขตกรรมกรทางอากาศ 2. ปรับปรุงดินนาให้ใช้ระบบน้ำดื่มกินทางอากาศ 3. จัดทำมาตรการบำรุงรักษาตามแนวร่วมถึงติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และระบบควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	ครั้งเดียว	อ.บด. บ้านหม้อ	ขึ้นอยู่กับบริษัทของ อปท. อยู่ภายใต้ศรน้อยของงบประมาณ พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	
10	สุราษฎร์ธานี	ท่าปลา	ทต. ท่าปลา		หมู่ที่ 1 บ้านหัวมูนา	ทต.ท่าปลา	ไม่ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	2 ไร่	อ.บด. คอรูน	1. จัดทำระบบป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตามหลักวิชาการ 2. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง 3. ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน	ครั้งเดียว	ทต. ท่าปลา	ขึ้นอยู่กับบริษัทของ อปท. อยู่ภายใต้ศรน้อยของงบประมาณ พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชื่อสถานที่/กิจกรรม	พื้นที่ (หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ)	จำนวนผู้เข้าร่วม	วัตถุประสงค์	รูปแบบการจัด	วันที่/เวลา	บุคลากร (จำนวน/สาขา)	อุปกรณ์/วัสดุ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	อุตรดิตถ์	ตรัง	พด.บ้านแก่ง	สถานศึกษา/โรงเรียน	พื้นที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	1 คน	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	พด.บ้านแก่ง	
12	อุตรดิตถ์	ตรัง	พด.บ้านแก่ง	สถานศึกษา/โรงเรียน	พื้นที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	5 ถึง 3 คน	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	ไม่ระบุ (หรือระบุจำนวน)	พด.บ้านแก่ง	

1. นำผ้าไปปักติดตามหลักวิชาการ
 2. จัดทำของตกแต่งให้ดูเด่นชัด
 3. จัดทำป้ายชื่อและจัดให้มีจุดนำชม
 4. ปรับปรุงสถานที่ให้มีระบบนำชมที่ง่าย
 5. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
 6. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ
 7. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ

1. การจัดประชุม/สัมมนา/ประชุม
 2. มีการประชุม/สัมมนา/ประชุม
 3. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
 4. ปรับปรุงสถานที่ให้มีระบบนำชมที่ง่าย
 5. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
 6. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ
 7. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ

1. การจัดประชุม/สัมมนา/ประชุม
 2. มีการประชุม/สัมมนา/ประชุม
 3. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
 4. ปรับปรุงสถานที่ให้มีระบบนำชมที่ง่าย
 5. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
 6. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ
 7. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ

1. การจัดประชุม/สัมมนา/ประชุม
 2. มีการประชุม/สัมมนา/ประชุม
 3. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
 4. ปรับปรุงสถานที่ให้มีระบบนำชมที่ง่าย
 5. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
 6. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ
 7. จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ

ที่	ชื่อตัว	ชื่อภาค	อาชีพ	ชื่อสถานที่พักพิง	ชื่อผู้เช่าที่พักพิง	ชื่อผู้ประกอบการที่พักพิง	รูปแบบการพักพิง	ประเภทที่พักพิง (ไม่จำแนกประเภท)	ระยะเวลาพักพิง (วัน/คืน)	ชื่อผู้ประกอบการที่พักพิง	ประเภทที่พักพิง (ระบุประเภท)	วัตถุประสงค์	ประเภทที่พักพิง (ไม่จำแนกประเภท)	ชื่อผู้ประกอบการที่พักพิง	ประเภทที่พักพิง (ระบุประเภท)	ระยะเวลาพักพิง (วัน/คืน)	ชื่อผู้ประกอบการที่พักพิง
13	อุตรดิตถ์	ตรอน	อ.ต. บ้านแดง	บ่อขยะ อ.ต.บ้านแดง	หมู่ที่ 2 บ้านแดง อ.บ้านแดง	-	36 กักตุน Open Dump Site อ.ต.บ้านแดง	ไม่ถูกต้อง	1 1/2 วัน 42 ชม.	อ.ต. ตรอน	อ.ต. ตรอน	1. จัดทำรั้วเพื่อป้องกันขยะและเศษปูน ผู้ที่นำขยะเข้ามาทิ้งในสถานที่กำจัดขยะ หรือรับขยะมูลฝอยไปกำจัดร่วมกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่น เนื่องจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และอยู่ใกล้คลองทรงพระ 2. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 4. เพิ่มความถี่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง
14	อุตรดิตถ์	บ้านป่าต	ท.ต. บ้านป่าต	บ่อขยะ ท.ต.บ้านป่าต	หมู่ที่ 7 บ้านพันนา อ.ต.บ้านแดง	-	บ่อขยะ	ไม่ถูกต้อง	3 1/2 64 ชม.	อ.ต. ตรอน	อ.ต. ตรอน	1. จัดทำรั้วเพื่อป้องกันขยะและเศษปูน ผู้ที่นำขยะเข้ามาทิ้งในสถานที่กำจัดขยะ หรือรับขยะมูลฝอยไปกำจัดร่วมกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่น เนื่องจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และอยู่ใกล้คลองทรงพระ 2. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. เพิ่มความถี่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย	อ.ต. บ้านป่าต	ท.ต. บ้านป่าต	ท.ต. บ้านป่าต	ท.ต. บ้านป่าต	ท.ต. บ้านป่าต
15	อุตรดิตถ์	บ้านป่าต	อ.ต. ตำบลเหล็ก	-	หมู่ที่ 4 บ้านคันทรง	อ.ต. บ้านแดง	บ่อขยะ	ไม่ถูกต้อง	7 1/2	อ.ต. ตรอน	อ.ต. ตรอน	1. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. เพิ่มความถี่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย	อ.ต. ตำบลเหล็ก	อ.ต. ตำบลเหล็ก	อ.ต. ตำบลเหล็ก	อ.ต. ตำบลเหล็ก	อ.ต. ตำบลเหล็ก
16	อุตรดิตถ์	บ้านป่าต	อ.ต. บ้านป่าต	-	หมู่ที่ 6 บ้านคันทรง	อ.ต. บ้านแดง	บ่อขยะ	ไม่ถูกต้อง	1 วัน 30 ชม.	อ.ต. ตรอน	อ.ต. ตรอน	1. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. เพิ่มความถี่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย	อ.ต. บ้านป่าต	อ.ต. บ้านป่าต	อ.ต. บ้านป่าต	อ.ต. บ้านป่าต	อ.ต. บ้านป่าต
17	อุตรดิตถ์	บ้านป่าต	อ.ต. บ้านแดง	-	หมู่ที่ 2 บ้านคันทรง	อ.ต. บ้านแดง	บ่อขยะ	ไม่ถูกต้อง	2 วัน 88 ชม.	อ.ต. ตรอน	อ.ต. ตรอน	1. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. เพิ่มความถี่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง	อ.ต. บ้านแดง

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชื่อสถานที่จดทะเบียน	ที่ตั้ง (หมู่ที่/ตำบล/ตำบล(บ้าน/นอก))	เจ้าของสถานที่จดทะเบียน	รูปแบบการจดทะเบียน	ประเภท/ชนิด/วัสดุ	พื้นที่/ขนาด/เนื้อที่ (ไร่/งาน/ตารางวา)	อยู่ในกลุ่ม (ประเภท/ชนิด/วัสดุ) ของ (ประเภท/ชนิด/วัสดุ) (B1/B2/B3)	แผนการดำเนินงาน	เวลาที่ดำเนินการ	กรณีสำรวจเป็น (กรณีสำรวจ/ไม่สำรวจ)	หมายเหตุ
18	อุตรดิตถ์	น้ำปาด	อนท. แบนตอ	-	หมู่ที่ 2 บ้านหัวน้รี ตำบลแบนตอ	อนท.แบนตอ	ไม่จดทะเบียน/จดทะเบียน	ไม่ถูกต้อง	2 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา	อนท. คอรูน	1. ทำจัดขยะมูลฝอยตากแห้งและนำไปใช้ผสมดิน 2. ดัดแปลงโรงรับซื้อข้าวเปลือกและสิ่งของเหลือ 3. มีมาตรการป้องกันน้ำท่วมบริเวณข้างทางด้านหน้าทำจัดขยะมูลฝอย 4. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 5. ได้รับความดีในการมีกลุ่มขยะมูลฝอย	เสร็จแล้ว	อนท. แบนตอ	
19	อุตรดิตถ์	น้ำปาด	อนท. หัวน้มน	-	หมู่ที่ 1 บ้านหัวน้มน	อนท.หัวน้มน	จดทะเบียน	ไม่ถูกต้อง	1 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา	อนท. คอรูน	1. ทำจัดขยะมูลฝอยตากแห้งและนำไปใช้ผสมดิน 2. ฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งของเหลือ	เสร็จแล้ว	อนท. หัวน้มน	
						อนท.หัวน้มน	จดทะเบียน	ไม่ถูกต้อง	2 งาน 6.25 ตารางวา		2. ฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งของเหลือ			
						อนท.หัวน้มน	จดทะเบียน	ไม่ถูกต้อง	2 งาน 49.50 ตารางวา		3. จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ			
20	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	ทต. ทองแสนขัน	-	หมู่ที่ 12 บ้านแสนขัน	ทต.ทองแสนขัน	ไม่จดทะเบียน/จดทะเบียน	4 ไร่ 6 ตารางวา	อนท. คอรูน	1. ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตบ้านสวนแห่งชาติ บ้านท่าใหญ่ และครัวเรือนที่กำจัดขยะมูลฝอยแห้งใหม่ หรือนำไปกำจัดร่วมกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่น 2. ทำจัดขยะมูลฝอยตากแห้งและนำไปใช้ผสมดิน 3. จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 4. ได้รับความดีในการมีกลุ่มขยะมูลฝอย	เสร็จแล้ว	ทต. ทองแสนขัน		
21	อุตรดิตถ์	ทองแสนขัน	อนท. ป่อทอง	-	หมู่ที่ 15 ต.ป่อทอง	อนท.ป่อทอง	ไม่จดทะเบียน/จดทะเบียน	16 ไร่ 2 งาน	อนท. คอรูน	1. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ได้รับความดีในการมีกลุ่มขยะมูลฝอย	เสร็จแล้ว	อนท. ป่อทอง		
22	อุตรดิตถ์	พาดกทา	อนท. บ้านเสี้ยว	บ่อขยะตำบลหนองห้อง	หมู่ที่ 4 บ้านหัวน้มน ตำบลบ้านเสี้ยว	อนท.บ้านเสี้ยว	ไม่จดทะเบียน/จดทะเบียน	2 ไร่	อนท. คอรูน	1. ทำจัดขยะมูลฝอยตากแห้งและนำไปใช้ผสมดิน 2. ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. ได้รับความดีในการมีกลุ่มขยะมูลฝอย	เสร็จแล้ว	อนท. บ้านเสี้ยว		

